



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗  
ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๓๑ ๕ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย  
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี และเลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ  
กระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของ  
กระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ  
โดยกำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการ  
ประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของ  
กระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๐๙๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอังษฤงาย์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๖๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุม ประจำวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ โดยกำหนดประชุมทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

**สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย**  
**ประจำวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ ระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายข้าราชการประจำ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) เป็นประธานสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	<b>๑. ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</b> - ให้จัดทำแผนปฏิบัติการในระยะ ๓ เดือนข้างหน้า โดยต้องกำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน - ติดตามผลความคืบหน้าผลการดำเนินงานในรอบ ๓ เดือนที่ผ่านมา ทั้งงานตาม Function และงานตามนโยบายรัฐบาล	สป.มท. (สนผ.) สป.มท. (สนผ.)	
	<b>๒. การเปิดด่าน ๒๔ ชั่วโมง</b> ขอให้พิจารณาในประเด็น - ความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านในการเปิดด่าน โดยใช้กลไกของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) - การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร เป็นต้น ซึ่งต้องพิจารณาถึงจำนวนเจ้าหน้าที่ และงบประมาณ ขอให้กระทรวงมหาดไทยศึกษาข้อมูลพื้นฐานและผลกระทบที่มีนัยสำคัญในการเปิดด่าน ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงข้อมูลจากการเปลี่ยนจุดผ่อนปรนให้เป็นด่านถาวร	สป.มท. (สบจ. , ตท.) ปค.	
	<b>๓. ขอให้มท.ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด</b> ซึ่งเป็นภารกิจหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด โดยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ทีมงาน เพื่อทราบข้อมูลโดยเร็ว	สป.มท. (ศปก.)	
	<b>๔. ความคืบหน้าของระเบียบ/กฎหมายที่เสนอคณะรัฐมนตรี</b> - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่เห็นชอบข้อเสนอการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ใช้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๕๓/๒๕๑๕ ไปก่อน และในส่วนที่เสนอมาขอให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนข้อเสนออีกครั้ง - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการ ๑) เรื่องการขอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และ ๒) ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนำอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ... โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป - สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการสูญเสียทางถนน ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอให้มีการแก้ไขเพื่อเป็นการ	สถ. ปค. ยผ. ปภ. , สถ.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของ รมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตรับผิดชอบ ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุราชุมชน เช่น กฎหมาย ผลการดำเนินงาน เป็นต้น</p> <p>- การขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” เป็น “นายกเทศมนตรี”</p> <p>ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีข้างต้นจัดทำสรุปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบพอสังเขปด้วย</p> <p>๔. การพิจารณา VISA สำหรับการวิจัยและพัฒนา (R&amp;D) โดยให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม และการพิจารณาออก VISA แบบ Multiple ระยะเวลา ๓ เดือนในประเทศจีน อินเดีย และไต้หวัน ซึ่งจะมีการประชุมพิจารณาโดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธาน ขอให้กองการต่างประเทศ สป. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>๕. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ขอให้เป็นไปตามพื้นฐานของกฎระเบียบ ข้อกำหนด มีความเหมาะสม สามารถตอบคำถามของสังคม และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการเลื่อนตำแหน่ง</p> <p>๖. การขุดบ่อบาดาล ขอให้กำชับจังหวัดที่มีแผนงาน/โครงการในการขุดบ่อบาดาลใหม่หรือซ่อมแซมปรับปรุง ให้เริ่มดำเนินการได้เลย เพื่อเตรียมรับภัยแล้ง ทั้งนี้ งบประมาณส่วนหนึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณในการจัดทำประปาหมู่บ้านเพื่อรองรับภัยแล้งแล้ว</p> <p>๗. การประชุมโฆษกของทุกกระทรวง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดประชุมโฆษกกระทรวงเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้โฆษกกระทรวงมหาดไทยเตรียมความพร้อมด้วย</p>	<p>กทม.</p> <p>สป.มท. (ตท.)</p> <p>หน่วยงานในสังกัด มท.</p> <p>สธ. , ปภ.</p> <p>สป.มท. (สน.)</p>	
<p>การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p><b><u>สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน)</u></b></p> <p>๑. มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้</p> <p>- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดจัดทำแผนบริหารจัดการด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน (พื้นที่)</p> <p>- จังหวัดร่วมกับ BOI ท้องถิ่น และภาคเอกชนจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (One Stop Service : OSS) ด้านการลงทุน และด้านการค้า</p> <p>- ระบบประปา ไฟฟ้า ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p>สป.มท. (สบจ. , สตร.)</p> <p>ยผ. , ปค.</p>	<p>- ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ว.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องหารือในรายละเอียดการบริหารจัดการผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์</p> <p>- กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำผังเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมกำหนดแนวทางบังคับใช้ผังเมืองให้เป็นรูปธรรม</p> <p>๒. วาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในวันที่จันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีวาระในการพิจารณา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรการการเงิน มาตรการภาษี และประเภทกิจกรรมที่ส่งเสริมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</li> <li>- แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร</li> <li>- แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</li> <li>- โครงการบริหารจัดการผลการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์</li> <li>- กลไกการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</li> </ul> <p><b><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายไมตรี อินทุสุต)</u></b></p> <p>ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตาก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตราด เพื่อพิจารณารูปแบบของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (OSS) ผลการพิจารณารูปแบบของศูนย์ OSS มี ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) สถานที่ตั้งของศูนย์ OSS ๒) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ OSS และ ๓) กระบวนการของศูนย์ OSS</p> <p><b><u>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</u></b></p> <p>การจัดทำผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้ทำคู่มือร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้อง และสมบูรณ์ต่อไป</p> <p><b><u>คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเรืองศักดิ์ มหาวิจิณฉัยมนตรี)</u></b></p> <p>การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องพิจารณาในภาพรวมของด้านที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสามารถกำหนดแผนการดำเนินการได้อย่างถูกต้อง</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของ รร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ขอเสนอให้จังหวัดหนองคายเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (One Stop Service : OSS) เนื่องจากจะทำให้เส้นทางรถไฟที่มาจากประเทศจีน เวียดนาม และลาว เชื่อมต่อกับจังหวัดหนองคายได้เร็วขึ้น ดังนั้น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อม เช่น ที่ราชพัสดุ เป็นต้น เพื่อจัดเตรียมข้อมูลแล้วแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการต่อไป</p> <p>๒. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำผังเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยขอให้มีความถูกต้อง แม่นตรง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้ ขอให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ OSS ให้ใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์บริการ OSS ต้องสามารถทำงานได้</p> <p>๔. ขอให้จัดตั้งศูนย์บริการ OSS ในส่วนกลาง เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่จะลงทุนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร</p> <p>๕. ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมีข้อมูลของศูนย์บริการ OSS เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และประชาชน</p> <p><b>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดเตรียมข้อมูลการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดหนองคาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงการประชุมในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. ขอให้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร สงขลา ตาก สระแก้ว ตราด และหนองคาย เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงด้วย</p>		
<p>การจัดระเบียบทางเท้า และการจัดช่องทางให้ประชาชนค้าขาย (ถนนคนเดิน)</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</b></p> <p>๑. ผลความก้าวหน้าการจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน) กรุงเทพมหานครได้กำหนดการจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขายจำนวน ๖ โซน ได้แก่ ๑) กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนเยาวราช หรือ ถนนข้าวสาร ๒) กรุงเทพฯใต้ บริเวณถนนสีลม ๓) กรุงเทพฯเหนือ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ หรือ บริเวณถนนกำแพงเพชร ๔) กรุงเทพฯตะวันออก บริเวณถนนแฮปปี้แลนด์ ๕) กรุงเทพมหานคร บริเวณถนนบางขุนนนท์ หรือ บริเวณถนนวังเดิม หรือ บริเวณถนนลาดหญ้า</p>	<p>กทม.</p>	<p>- เลขานุการ รร.ม.ท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี)</p> <p>- ผู้ช่วยเลขานุการ รร.ม.ท. (นายจาดูร อภิชาติบุตร)</p> <p>- ประจำ สสน. (พล.ต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์)</p> <p>- คณะทำงาน รร.ม.ท. (นายสายสุรีย์ บุนนาค)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p><b>๖) กรุงเทพมหานคร</b> อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดพื้นที่ ทั้งนี้ ผลความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป</p> <p><b>๒. การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณคลองถม</b></p> <p>- ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการประชุมพิจารณาสถานที่แห่งใหม่บริเวณสายใต้ใหม่ เขตตลิ่งชัน หรือ บริเวณสายใต้เก่า เขตบางกอกน้อย หรือ ตลาดของกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ค้าขายแห่งใหม่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ประชาชนที่มาซื้อสินค้าต้องได้รับความสะดวก ปลอดภัย และไม่เกิดปัญหาทางด้านการจราจร ทั้งนี้ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ค้าทราบในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘</p> <p>- กรุงเทพมหานครอนุญาตให้ผู้ค้าขายได้ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>- กรุงเทพมหานครจะร่วมกับทหาร และตำรวจ จัดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจข้อมูลผู้ค้าในเชิงลึกเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดระเบียบ</p> <p><b>กรุงเทพมหานคร (พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</b></p> <p>๑. ในการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณคลองถม หลังจากที่ผู้ค้าได้ย้ายไปค้าขายในสถานที่แห่งใหม่แล้ว กรุงเทพมหานครจะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองถมทั้งหมดให้มีความเรียบร้อย และสวยงาม ซึ่งจะเป็นการคืนความสุขให้กับคนกรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. การจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณคลองถม หากผลการพิจารณาสถานที่แห่งใหม่แล้วเสร็จจะใช้ชื่อ “คลองถม ๒” จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ค้าทราบต่อไป</p> <p>๓. การจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน) บริเวณถนนสีลม ทำให้พ่อค้ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบต่อไป</p> <p><b>พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล</b></p> <p>๑. การจัดระเบียบทางเท้า กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าบริเวณถนน ๙ สาย ได้แก่ ถนนรามคำแหง ถนนบริเวณตลาดโบ๊เบ๊ ถนนราชดำเนิน ถนนสุขุมวิท ถนนหลังโรงพยาบาลศิริราช ถนนจตุจักร ถนนสีลม ถนนรัชโยธิน และถนนหน้าโรงพยาบาลกลาง เนื่องจากการค้าขายบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ ได้กำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>๒. การจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน) กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีความพร้อม และจะร่วมดำเนินการกับกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่</p>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ขอให้กรุงเทพมหานครจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน) ในส่วนที่เหลืตามที่ได้กำหนดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมได้</p> <p>๒. ขอให้กรุงเทพมหานครร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์ ในเชิงสร้างสรรค์กับผู้ค้าบริเวณคลองถมมีความเข้าใจ และหากผลการพิจารณาสถานที่แห่งใหม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๓. เมื่อได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบการจัดช่องทางให้ประชาชนได้ค้าขาย (ถนนคนเดิน) เรียบร้อยแล้ว และการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณคลองถมได้ข้อยุติแล้ว ให้รายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ และขอให้กรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบต่อไป</p>		
<p>เส้นทางจักรยาน Bike lane</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)</b></p> <p>ผลการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะจากการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรุงเทพมหานครได้จัดสายตรวจเทศกิจออกปฏิบัติงานเพื่อดูแลเส้นทางจักรยาน Bike lane และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนให้ความร่วมมือต่อไป</li> <li>- ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้แก้ไขปัญหากรณีรถทัวร์จอดส่งผู้โดยสารกีดขวางเส้นทางจักรยาน Bike lane โดยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว</li> </ul> <p><b>พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล</b></p> <p>กรณีปัญหาจอดรถทัวร์จอดส่งผู้โดยสารกีดขวางเส้นทางจักรยาน Bike lane กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ติดป้ายจุดจอดรถทัวร์ให้ผู้ขับขี่ทราบแล้ว และจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๒. กระทรวงสาธารณสุขขอร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการจัดเส้นทางโดยมี ๗๖ จังหวัดเข้ามาในกรุงเทพมหานครในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p>	<p>กทม.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี)</li> <li>- ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร)</li> <li>- ประจักษ์ สกลน. (พล.ต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์)</li> <li>- คณะทำงาน รมว.มท. (นายสายสุรีย์ บุนนาค)</li> </ul>



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของ รมว.มท. ที่รับผิดชอบ
<p>การก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา</p>	<p><b>กรุงเทพมหานคร (นายพินิต เลิศอุดมธนา ผู้อำนวยการสำนักงานออกแบบ กรุงเทพมหานคร)</b></p> <p>กรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยา โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน ขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครกำลังอยู่ในช่วงจัดสรรงบประมาณในศึกษาโครงการดังกล่าวในการเก็บรายละเอียด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขณะนี้ได้มีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นที่คาดว่าจะขึ้น เช่น การรुकู้พื้นที่ เป็นต้น</p> <p>ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีความเกี่ยวพันกับโครงการนี้ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะสร้างสะพานหรืออุโมงค์ ซึ่งทางรองปลัดกระทรวงคมนาคมให้ไปทำการศึกษาระหว่างข้อดีข้อเสียระหว่างสะพานกับอุโมงค์เพื่อหาข้อสรุปต่อไป</p> <p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</b></p> <p>ผลการดำเนินงานการก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับจากประชาชน และสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้ ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อวางแนวทางปฏิบัติ และปัญหาต่างๆ นำเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ขอให้กรุงเทพมหานครและผู้แทนกระทรวงมหาดไทยประสานงานอย่างใกล้ชิดในการก่อสร้างทางเลียบบแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. การก่อสร้างสะพานเกี่ยวกาย เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ติดตามการก่อสร้าง ขอให้กรุงเทพมหานครเตรียมงบประมาณที่จะศึกษาในเรื่องดังกล่าวด้วย และจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือในระยะต่อไป</p>	<p>กทม.</p>	<p>- เลขานุการ รมว.มท. (พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี)</p> <p>- ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร)</p> <p>- ประจักษ์ สทน. (พล.ต.ต. ปราโมช ปทุมวงศ์)</p> <p>- คณะทำงาน รมว.มท. (นายสายสุรีย์ บุญนาค)</p>
<p>การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p>	<p><b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</b></p> <p>๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งให้จังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการในการรณรงค์และการกำจัดขยะ ซึ่งเป็นไปตาม Roadmap ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอคณะรัฐมนตรี</p> <p>ประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย คือ</p>	<p>สธ. , ยผ. กพภ. , กปภ.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- ที่ผ่านมามงบประมาณที่ใช้กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แฝงอยู่ในงบอุดหนุน ซึ่งต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม</p> <p>- ในการจัดการขยะ กฎหมายให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ได้ให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมาย</p> <p>๒. การขนย้ายขยะ ขณะนี้สามารถขนย้ายขยะได้วันละ ๔,๕๐๐ ตัน ใช้รถบรรทุกขนส่งได้ ๔๐ คันต่อวัน และได้กำชับให้มีการคลุมผ้าอย่างมิดชิดเพื่อให้มีขยะตกหล่น</p> <p>๓. ผู้ว่าราชการจังหวัด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการขนย้ายขยะและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ</p> <p>๔. การประสานส่วนภูมิภาคได้อนุมัติงบประมาณในการวางระบบน้ำประปาเข้าไปสู่พื้นที่แล้ว</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำกับดูแลให้มีหลักประกันว่าสามารถมีขยะในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง</p> <p><b>ข้อราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ขณะนี้เรื่องการจัดการขยะยังไม่มี ความชัดเจน ทั้งในเรื่องกฎหมาย เทคโนโลยี และงบประมาณ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยต้องหารือหน่วยงานภายในให้มีความชัดเจนก่อนแล้วจึงไปหารือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. เลื่อนกำหนดการ Kick off จากเดิมวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ กำหนดการและรายละเอียดจะนำเรียนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบอีกครั้ง</p>		
ผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนในแม่น้ำท่าจีน	<p><b>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b></p> <p>ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ค่าความเค็มของน้ำในกลุ่มน้ำสายหลักมีค่าสูงขึ้น หากมีน้ำมีความเค็มเกินกว่า ๒ กรัมต่อลิตรจะส่งผลต่อการเกษตร ขณะนี้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบคือ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการ</p> <p>- ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สามารถใช้เงินอุดหนุนราชการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร</p>	ปก. , กปก.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- แจ้งให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ</p> <p><b><u>การประปาส่วนภูมิภาค (นางรัตนา กิจวรรณ) ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค</u></b></p> <p>การประปาส่วนภูมิภาคมีสถานีผลิตน้ำประปาที่เกี่ยวข้อง คือ สถานีบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งค่าความเค็มและคลอรีนของน้ำประปาปกติมีค่า ๐.๖๕ กรัมต่อลิตร และค่าความเค็มของน้ำที่ใช้กับพืชทั่วไปต้องไม่เกิน ๒ กรัมต่อลิตร ซึ่งกรมชลประทานจะมีการปล่อยน้ำให้ให้มีความสัมพันธ์กับค่าความเค็ม ในส่วนของน้ำประปาขณะนี้ยังไม่ได้ผลกระทบ</p> <p><b><u>กรมชลประทาน (นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมประชุมทางโทรศัพท์)</u></b></p> <p>กรมชลประทานได้ดำเนินการระบายน้ำ ๓ จุด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เขื่อนโพธิ์พระยา แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๕ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที</li> <li>- คลองท่าสาร แม่น้ำแม่กลอง บางปลา จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที</li> <li>- คลองท่าซ้ายระบายลงคลองจินดา จังหวัดนครปฐม จำนวน ๘-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที</li> </ul> <p>ขณะนี้ค่าความเค็มในคลองจินดา แม่น้ำท่าจีน มีค่าความเค็มไม่เกิน ๒ กรัมต่อลิตร และสามารถใช้น้ำในการเกษตรได้แล้ว ทั้งนี้ กรมชลประทานจะได้นำกักเก็บดูแลการระบายน้ำเพื่อแก้ไขความเค็มของน้ำต่อไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ</p> <p><b><u>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ขอให้ส่งข้อมูลที่เป็นตัวเลขของกรมชลประทานและข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาคให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</li> <li>๒. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับกรมชลประทาน เพื่อรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ เช่น ปริมาณน้ำที่ระบายและสามารถดักน้ำทะเลหนุนได้ ปริมาณน้ำที่เหลือในเขื่อนสามารถสำรองได้กี่เดือน เป็นต้น</li> <li>๓. ขอให้จังหวัด และอำเภอดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ยังประสบปัญหาในพื้นที่</li> <li>๔. ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัด ติดตามและประสานการปฏิบัติกับกรมชลประทาน หากสามารถแก้ไขปัญหาหรือเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย</li> </ol>		

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายอภิรักษ์ ซื่อธานุวงศ์)</b></p> <p>แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๕๘ รวมทั้งหมด ๘ ยุทธศาสตร์ ได้แก่</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด มีกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เยาวชนกลุ่มเสี่ยงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้เสพยาเสพติด โดยการนำ ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือผู้ติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม โดยมีเป้าหมายติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ผลลัพธ์คือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้รับการดูแลให้ความช่วยเหลือไม่กลับไปเสพยา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การควบคุมด้วยยาและผู้ค้ายาเสพติด โดยการจับกุมผู้กระทำความผิด สกัดกั้นปริมาณยาเสพติด ผลลัพธ์ผู้ค้าและปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ลดลง</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยการยกระดับ การปฏิบัติการร่วมในสหภาพเมียนมาและ สปป.ลาว ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพข่าวกรอง ผลลัพธ์คือความร่วมมือด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดกับต่างประเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหา ยาเสพติด โดยทุกจังหวัดมีการควบคุมพื้นที่ลาดเงื่อนไขปัจจัยเสี่ยงและ มีการส่งเสริมการปฏิบัติงานของชุดจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุมพื้นที่เสี่ยง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดพื้นที่เสี่ยงลดลง</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก ขยายหมู่บ้านกองทุนแม่สร้างศูนย์ การเรียนรู้กองทุนแม่ฯ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ภาคการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ มีระบบ บริหารจัดการ อำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอย่างมี เอกภาพ สามารถนโยบายนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. บูรณาการงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์อย่าให้เกิดความ ซ้ำซ้อนกัน</p> <p>๒. ขอให้งบประมาณที่ลงไปในพื้นที่เมื่อมีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย ที่จะเกิดขึ้น สามารถครอบคลุมในแต่ละยุทธศาสตร์</p> <p>๓. ขอให้มีการกำหนด Output และ Outcome ด้วย เพื่อประเมินผล การดำเนินการได้อย่างชัดเจน</p>	<p>ศอ.ปส.มท. ปค. , พช. , สส.</p>	<p>-ผู้ช่วย รมต.ประจำมท. (พล.ต.ท.ณัฐพิชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของ รมว.มท. ที่รับผิดชอบ
<p>แบบประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</b></p> <p>แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดำเนินการ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งหมด ๓ กรอบ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดตามอำนาจตามกฎหมาย</li> <li>- บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่รัฐบาลได้มอบหมายเป็นวาระ (Agenda) ให้กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำร่วมกับกระทรวงอื่นในฐานะตัวแทนรัฐบาล</li> </ul> <p>แบบประเมินผู้ว่าราชการจังหวัดนี้สามารถประเมินผลงานเป็นรายเดือนของผู้ว่าราชการจังหวัดตามแนวทางที่ได้มีการกำหนดไว้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดส่งแบบประเมินแล้ว จะสรุปให้ที่ประชุมได้ทราบทุกเดือน</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. หากจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม ขอให้ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม</li> <li>๒. สามารถตอบสนองได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ</li> <li>๓. ผลงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิใจนำเสนอ ขอให้ไม่จำกัดจำนวนและบรรยายในเชิงคุณภาพ สามารถตอบ Output และ Outcome ได้</li> </ol>	<p>สป.มท. (สนผ.สป.)</p>	<p>- ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.มท. (นายจาตุร อภิชาติบุตร) (รายงานผ่าน รมช.มท.)</p>
<p>การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า</p>	<p><b>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)</b></p> <p>ปัญหาหมอกควันตั้งแต่ระยะนี้ประชาชนเริ่มมีการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม และป่าเพื่อที่จะหาประโยชน์จากป่า ซึ่งได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมตัวเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้จังหวัด อำเภอ และชุมชนจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาขึ้นแล้วโดยให้เตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยทรัพยากรการจัดการทั้งหมด ที่สำคัญคือการปรับแผนปฏิบัติการให้เป็นไปในลักษณะสนธิกำลังร่วม บูรณาการทุกภาคส่วนเน้นในเรื่องของการแจ้งเตือนและฝึกซ้อมร่วมกัน</li> <li>- การรณรงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักกับวิธีจัดการกับขยะ การเตรียมพื้นที่การเผาปลูกให้มีความเหมาะสม รวมไปถึงวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดวิกฤตเมื่อเกิดไฟป่ารุนแรงมากขึ้น</li> <li>- ให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องมือยานพาหนะให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วเน้นในการสนธิกำลังบูรณาการกับทุกภาคส่วนและอาสาสมัคร</li> </ul>	<p>ปภ.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของ รมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p>- กำชับให้จังหวัดที่เป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่ารุนแรง ๙ จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอนแพร่ น่าน และตาก ให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกัน กวดขัน ตรวจสอบ ลาดตระเวน เพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้เผาป่าอย่างเด็ดขาด</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องของแผนการรณรงค์ห้ามเผาอย่างจริงจังและการจัดทำแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		
<p>แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล</p>	<p><b>สำนักนโยบายและแผน ส.ป.มท. (นางปทุมทอง อินทนนก ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน)</b></p> <p>คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้การใช้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๗ แนวทาง</p> <p>กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน ๔ แนวทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การคุ้มครองการใช้ประโยชน์จากทะเล แนวทางที่ ๒.๔ เรื่องภัยพิบัติสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ ฯ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</li> <li>- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างการใช้ประโยชน์ทางทะเล แนวทางที่ ๓.๗ ให้มีการกำหนดเขตปกครองพื้นที่ทางทะเลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</li> <li>- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ ความตระหนักรู้ของความรู้ความสำคัญทางทะเล แนวทางที่ ๕.๔ เสริมสร้างศักยภาพของคน ชุมชนพื้นที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ซึ่งกรมการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</li> <li>- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลขององค์กรรัฐ แนวทางที่ ๖.๕ ให้หน่วยงานในองค์กรท้องถิ่นสนับสนุนการจัดทำแผนงาน โครงการและงบประมาณ ซึ่งมีกรมส่งเสริมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบหลัก</li> </ul> <p>ในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักและร่วม โดยทำคู่ขนานกับแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางทะเลและในการดำเนินงานเพื่อทำการขับเคลื่อนแผนด้านความมั่นคงทุกอย่าง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการเสนองบประมาณในปี ๒๕๕๙</p>	<p>ส.ป.มท. (สนผ.) ปก. , ปค. , สถ. , พช.</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของร.ม.ท. ที่รับผิดชอบ
	<p>ในส่วนปี ๒๕๕๘ ถ้าหากว่ามีโครงการใดที่สำคัญจำเป็น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติจะพิจารณาขอเสนอองบกลาง ซึ่งการจัดทำแผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องได้มีการจัดทำกรงบประมาณในยุทธศาสตร์งบประมาณอยู่แล้ว</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b> ขอให้จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในงบประมาณปี ๒๕๕๙ ให้ทัน</p>		
เรื่องอื่น ๆ	<p><b>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายจรินทร์ จักกะพาก)</b></p> <p>๑. การท่องเที่ยววิถีไทย ปี ๒๕๕๘ ซึ่งนโยบายดังกล่าวตรงกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย คือ มหาดไทยชวนเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยววิถีไทยมีความสอดคล้องกับแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการคือ OTOP Village Campion (OVC) ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ การวางแผนเน้นในเรื่องการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาสินค้าและบริการ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ฯ ซึ่งตรงกับแนวทางของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และที่ผ่านมารกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการมาแล้ว ๖๐ ชุมชน ซึ่งจะได้ส่งมอบข้อมูลของ ๖๐ ชุมชนให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการร่วมมือกัน</p> <p>๒. การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ดำเนินการและหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการตกลงร่วมกันตามยุทธศาสตร์ ๓ ส คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) หนึ่งเส้นทาง คือเส้นทางจักรยานที่ใช้บนถนน</li> <li>๒) หนึ่งสนาม คือเอาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น สนามฟุตบอล สนามกีฬา</li> <li>๓) หนึ่งสวน ในสวนสาธารณะในแต่ละจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่แล้ว</li> </ol> <p>ขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการสำรวจพื้นที่เป้าหมายที่มีความพร้อมในการดำเนินการ ๙ พื้นที่ในแต่ละจังหวัด คือ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตำบลอัมพวา เทศบาลเมืองจันทบุรี เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตำบลลำสินธุ์ พัทลุง เทศบาลตำบลตลาดเขต กาญจนบุรี เทศบาลนครอุบลราชธานี และ อบจ.อุทัยธานีบริเวณแม่น้ำสะแกกรัง โดยได้มีการร่วมพิจารณาเบื้องต้นโดยมีประเด็นหลัก คือ ความพร้อมของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ ส่วนกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจะดูแลในเรื่องบริหารจัดการและองค์ความรู้ต่าง ๆ แนวทางนี้หากสามารถดำเนินการได้จะนำไปบูรณาการร่วมกับโครงการท่องเที่ยววิถีไทยต่อไป</p>	พช. , ปค. , สส. , ปภ.	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คณะทำงานของรมว.มท. ที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b> งานที่ดำเนินการร่วมมือกัน ขอให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้วย</p> <p><b>ข้อราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย</b> การท่องเที่ยววิถีไทยขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและดำเนินงานด้วย</p>		
<p>การรายงานตัว ของสมาชิก องค์กรปกครอง ท้องถิ่น กับ ผู้บริหารองค์กร ปกครองท้องถิ่น</p>	<p><b>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพวงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)</b></p> <p>ขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาการมารายงานตัวของสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปจำนวนสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต้องเข้ามารายงานตัว ๑,๙๓๒ คน รายงานตัวแล้ว ๑,๙๒๙ คน ยังไม่มารายงานตัว ๓ คน (ไปต่างประเทศ ๒ คน และป่วย ๑ คน) ในส่วนของคนที่มารายงานตัว ๑,๙๒๙ คน ไม่ประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งต่อ ๖ คน</li> <li>- สรุปผู้บริหารที่ต้องมารายงานตัว ๒๔๑ คน รายงานตัวครบถ้วนแล้ว</li> </ul> <p>จากนี้ไปทางกรมการสรรหาก็ได้ส่งชื่อให้ กกต.จังหวัดพิจารณาเพื่อตรวจสอบ ๓๐ วัน หลังจากนั้นจะแจ้งกลับมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป</p> <p>ประเด็นที่หารือหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ฯ คสช. คือ กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งดำรงตำแหน่งครบวาระไปแล้วแต่ยังไม่สามารถเลือกตั้งได้เนื่องจากมีปัญหาเขตการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้มีการยกฐานะไปแล้ว</p>	<p>สธ.</p>	

สำนักนโยบายและแผน สป.  
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น.